



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 861 Ngày: 8 tháng 1 năm 2012

Tiến Hóa

*Tiến hóa thâm sâu tự thực hành
Tinh Trời tận độ đầy duyên phước
Quý thương xây dựng cùng chung tiến
Học hỏi không ngừng tự cảm thông*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 21/03/2001 đến 27/03/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Uất khí của toàn dân có hữu ích gì không?
- 2) Giành xứ sở để làm gì?
- 3) Hồn do đâu hình thành?
- 4) Hành triển tới qui không thì phải làm sao?
- 5) Tâm động thì phải làm sao cho bớt động ?
- 6) Hội tụ chung vui do đâu hình thành?
- 7) Ngày hội tụ chung vui sẽ đến từ đâu?

<p>1) Monaco, 21-03-2002 9: 25 AM <i>Hỏi: Uất khí của toàn dân có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa uất khí của toàn dân sẽ tạo ra sự chia rẽ giữa nhơn dân và chính quyền</p> <p>Kệ: <i>Uất khí bất an tạo rối ren Không thông tạo bệnh không ngờ được Tâm tình bất ổn tăng thêm động Khó hiểu tương lai khó sống còn</i></p>	<p>2) Monaco, 22-03-2002 1: 15 AM <i>Hỏi: Giành xứ sở để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa giành xứ sở để thực hiện sự tham lam</p> <p>Kệ: <i>Của Trời rõ rệt giành làm chi Sắc giới phân minh thức hợp thì Luyến tiếc tranh giành tăng thêm khổ Bình tâm tu sửa tự tâm ghi</i></p>
<p>3) Monaco, 23-03-2002 1: 25 AM <i>Hỏi: Hồn do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa hồn từ tam thập tam thiên hình thành giáng lâm nhập xác</p> <p>Kệ: <i>Xứ ta vốn ở cõi xa xăm Dứt khoát tiến lên tự tái tâm Dẫn giới phân hành dẫn tiến bước Bình tâm tu luyện tự phân tâm</i></p>	<p>4) Monaco, 24-03-2002 10:00 AM <i>Hỏi: Hành triển tới qui không thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa hành triển tới qui không thì tâm thân rất nhẹ nhàng</p> <p>Kệ: <i>Qui không hít nhẹ nhàng thanh tiến Tự thức chơn tâm tự cảm hiền Quý tưởng Trời cao xây dựng tiến Thực hành chất phát tự tâm hiền</i></p>
<p>5) Monaco, 25-03-2002 4: 25 AM <i>Hỏi: Tâm động thì phải làm sao cho bớt động ?</i></p> <p>Đáp: Thừa tâm động thì phải hướng tâm về Trời Phật thì sẽ được bình an và không làm điều ác</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chăm chỉ trí tuệ mình Giải tỏa phiền ưu rõ chính mình Trí tuệ phân minh đường xích đạo Thực hành chơn pháp rõ chơn hình</i></p>	<p>6) Monaco, 26-03-2002 4: 10 AM <i>Hỏi: Hội tụ chung vui do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thừa hội tụ chung vui do ý bạn đạo hình thành</p> <p>Kệ: <i>Ý đạo minh tâm tự chuyển thành Thành tâm phục vụ trí khai nhanh Gieo duyên tận độ trí tâm hành Kẻ trước người sau chuyển thức nhanh</i></p>
<p>7) Frankfurt, 27-03-2002 7: 00 AM <i>Hỏi: Ngày hội tụ chung vui sẽ đến từ đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa ngày hội tụ chung vui sẽ đến do tâm bạn đạo hướng về</p> <p>Kệ: <i>Hội tụ chung vui khắp các nơi Thực hành chơn pháp hướng về Trời Hình thành đại đạo tâm hành tiến Thực hiện chung vui sống tuyệt vời</i></p>	

Văn Tự Vô Vi

CHƠN NGÃ :

Chơn ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc: là cái bản thể này, về tay chân cử động không phải chánh, mà về phần điển mới là chánh.

Chơn ngã phải thanh nhẹ và sáng suốt ở bên trên, thì mới gọi là chơn ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm thì không còn chơn ngã đâu. Chơn ngã của nó là phần ý thức riêng biệt của hành giả, tự hiểu lấy thôi, chớ không thể xưng hô với người khác là chơn ngã. Ta đây là chơn ngã! Anh có chơn ngã thì anh hiểu lấy sự chơn ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi : càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó hiểu rằng: À! Bây giờ tôi mới thấy tôi có chơn ngã. Tôi thấy chơn ngã là sự thật, thực chất của tôi. Thực chất của tôi là vô cùng biến hóa, đặng tới đâu hiểu tới đó.

CÔI SỐNG :

Phải có tâm linh thì cõi sống đó mới có ý nghĩa. Phải có tâm linh thì cõi sống đó mới phát triển được. Phải có tâm linh lúc đó mới thấy rõ rằng sự sống đó là đời đời, mới thích sống. Còn người thế gian nói tôi sống mà nếu tôi không có cái này tôi không sống được.

Tôi yêu anh mà không có anh thì tôi phải chết. Cái đó là yếu hèn, phàm ngã, chớ không ở trong cõi sống. Nói rằng tôi yêu người đó mà không có người đó, tôi phải tự tử, cái đó là yếu hèn, hoang phí của cải của Trời Đất và hoang phí những cái gì của nhơn quần đóng góp cho mình, rất hổ thẹn.

Cho nên nhiều người đi tới phút cuối cùng rồi tự sửa mình và tự hạ mình, bỏ tất cả những cái gì mà mình cho là hay là giỏi hơn thiên hạ và được người khác ca tụng, mình tưởng đâu mình đứng thì mình mất cái cõi sống. Mình chỉ sửa mình để tiến, để học hỏi, thì mình thấy cái cõi sống đó thật sự là cõi sống.

Vì tôi chịu dẹp tự ái để tôi học hỏi và tôi tiến hóa, và những cái gì tôi có, tôi cũng vẫn chưa có tin. Tôi phải sửa. Cho nên các cõi đó nó từ Hạ thừa, Trung thừa, Thượng thừa đều có cõi sống, rồi xuất phát đến vô cùng tận cũng là cõi sống. Cho nên các cõi đó đều đem lại niềm tin cho hành giả, dẫn tiến hành giả, nếu hành giả chịu thực hiện và hưởng về sáng suốt vô cùng, thấy rõ cái cõi sống đời đời nó có rõ ràng, TRONG NÓ VÀ NGOÀI NÓ.

Còn những người còn vun bồi cái phàm tánh, sống trong cái ích kỷ, eo hẹp, thì người đó đi trong cõi chết, chớ không phải cõi sống. Dù cho có ăn học cách mấy đi nữa, mà cái tâm tánh không sửa, không tự hiểu và không thanh tịnh thì người đó đi vô trong cõi chết. Chúng ta thấy rõ trong thành phố HCM bây giờ, sau một cuộc giải phóng rồi thì thấy những người không tu thiền, cái mặt của họ tự động xuống sắc, đau khổ, đòi tự tử. Hỏi chớ họ đang sống trong cõi gì? – Cõi chết! Tại sao họ đòi tự tử? Vì sự kiến thức và sáng suốt về tâm linh không có được, không có nữa, thành ra nó bị giới hạn mất rồi, rồi nó lúng túng, nó thấy

rằng ngoại cảnh uy hiếp thì nó chỉ nghĩ chuyện chết không. Hai ba ngày nghĩ chuyện tự tử, nghĩ chuyện chết, đó là yếu hèn.

Chứ chính chúng ta có một bản thể, có một cái tiểu thiên địa đầy đủ quyền lực, cũng như một Thượng Đế và có quyền tiến tới sự vô cùng, không có một chế độ nào không chế chúng ta được. Cho nên những người tu thiền họ thấy đang sống, họ sống trong tâm linh, không phải sống về vật chất mà họ đau khổ.

Cho nên đi tới cái ngày giờ đau khổ cũng như chúng ta thấy Jesus Christ bị hành hạ, Ngài sống trong tâm linh nhưng mà vẫn tươi cười. Thích Ca cũng vậy, tự giam thân vào trong cõi hành hạ, ra ngoài rừng mà tu, có phải tự hành hạ lấy mình để đạt tới sự siêu diệu và sống trong sự sống vô cùng không? Những cái ảnh hưởng đó rất tốt. Mà cái quá trình ở đây, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ ràng người có thiền ở trong cái khổ người ta cho là địa ngục trần gian như ở Việt Nam hiện tại, nhưng mà người biết thiền họ sống vẫn vui. Có gì đâu? Họ đâu có mất ông Trời, họ đâu có mất thanh khí điển, họ đâu có mất sự sáng suốt? Bởi vì rốt cuộc họ phải bỏ xác vào hòm, họ đến đây với bàn tay không và trở về với bàn tay không, thì việc vun bồi sự sáng suốt để hòa hợp với sự sáng suốt, thì ở đâu mà các bạn lại không hòa hợp được?

Ở trong khám tù cũng có thể hòa hợp được, đâu có phải tôi phải có điều kiện, có nhà cửa, có tiền bạc sung sướng, có chồng có con, tôi mới tu được. Không! Tôi có thể xác là tôi tu được rồi. Tôi phải nhờ có sự kích động và phản động thì tôi mới tiến hóa được, thì tôi thấy có cái cõi sống đời đời.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tình anh

*Tình anh sống tạm cõi phù sanh
Một kiếp luân lưu tự thực hành
Vay trả tình đời trong hắc bạch
Thương yêu tạm bợ muốn chung hành.*

*Chung hành tiến hóa tình giao cảm
Khó khổ bình tâm học hỏi tham
Tình trí tự mình khai trí đạo
Vô sanh thức giác trở về mau.*

*Tình Trời duyên đẹp không lưu luyến
Trí tuệ phân minh chẳng tạo phiền
Ai giải ai tài tâm tự tiến
Giải mê phá chấp chẳng buồn phiền.*

*Buồn phiền vì bởi lòng không thật
Pháp giới khai thông chuyện tối cần
Tu luyện giúp mình trong tiến hóa
Hòn thanh hướng nhẹ chẳng u sầu.*

*Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Adelaide, 28-12-1995*

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

Phần Chú Giải

Ông Tám giảng về Nam Mô A Di Đà Phật (tiếp theo)

Chúng ta ở thế gian đang mưu tìm cái gì đây? Tất cả mọi người đang mưu tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Tìm coi thử cái chuyện đời đời bất diệt của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta bị luân hồi mãi mãi, di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ, vì chúng ta chưa có chỗ quán thông. Nếu mà chúng ta thanh tịnh tu rồi, chúng ta quán thông thấy rằng chúng ta đầy đủ, chả có gì thiếu thốn, mà thực chả cần ai hỗ trợ cho chính chúng ta. Chính chúng ta là người đur giả. Khai thông rồi chúng ta mới thấy rõ ràng, chư Phật đã hộ độ chúng ta, mà liên hệ của Phật là gì? Là cái công chuyện của cả Thượng Đế, của cả càn khôn vũ trụ, có đủ các giới hỗ trợ, chứ không phải riêng Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có Thượng Đế. Thượng Đế đã ban biết bao nhiêu sự sống cho vạn linh, cho chư Tiên, chư Phật có cơ hội để tu. Ngày hôm nay thức giấc và muốn làm lại một cái nghề như Thượng Đế có. Chúng ta tu để tự túc, và không có phụ lòng người Cha mến yêu của chính chúng ta.

Phật là một người con yêu quý nhất của Thượng Đế. Nó biết tự túc. Nó biết trồng hoa. Nó biết sửa chữa. Nó biết trở về với căn bản của chính nó. Nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ân ban cho chính nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ mà chúng ta không biết tận hưởng, rồi chúng ta hưởng ngoại, đâm ra đấu tranh, làm những điều bất chánh tai hại kêu khổ và khó tiến hóa.

Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lộ bịch trong nội tâm, nội tạng của chúng ta. Huỳnh đệ tử muội chúng ta đã thăm thía, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta. Chỉ dùng cái khoa học huyền bí là Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩ tới cái chuyên môn đó. Giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo hóc nào đang bị lộ bịch ở bên trong. Chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phụ nguyên ý trong lòng của đức Phật đã ban, của người Cha yêu quý đã sanh thành chúng ta và tất cả tam cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tu, giữ cái nguyên ý và khai thông cái thức hòa đồng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, nên giữ lấy mà trồng hoa tiến tới mục đích cuối cùng và tận độ chúng sanh ở tương lai.

Hồ Huệ trích

THƠ BẠN ĐẠO

THANH SẠCH ĐỂ QUY KHÔNG

Phật cũng dặn rằng giải phá chấp
Chấp làm hướng ngoại tâm che lấp
Trì trệ bước tu thêm động loạn
Thức giác lo tu thuần đạt pháp
Lục căn trần mới chịu quy phục
Hết còn quỵển rử hành râm rấp
Thanh sạch quy không mới chủ ông
Dù tiến lục căn trần niệm phật
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
18.11.11

QUÁN THÔNG

Tu lường diễn bộ đầu khai thông
Xuất điển được rồi ba cõi thông
Bộ đầu thừa tiếp hạ, trung, thượng
Phát triển tâm linh quy nhất không
Động đâu mở đó rõ nguyên ý
Mà Đức A Di Đà đã thành công
Pháp hành tỉ mỉ lẫn tâm thân
Thấy rõ sai lầm tự quán thông
Năm pháp lo tu không lệ thuộc
Thiền khai ba cõi mới kỳ công
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
22.11.11

VÔ VI PHÁ MÊ CHẤP

Điển linh quang chiết từ Thượng đế
Quy nguyên điển giới tu thanh nhẹ
Phật tâm khai mở độ nhơn sanh
Trung tim bộ đầu mới liên hệ
Hào quang Đức Phật tưởng Ngài chiếu
Hoá độ quần sanh thức giác mê
Vô vi hành triển phá mê chấp
Hành pháp mở khai thông trí tuệ
Tháo gỡ bên trong mở nội tâm
Gom tụ luồng điển xá lợi về
Vô cùng nhanh nhen nói là tới
Siêu diệu vô vi tu tại thế
Pháp tu tự tiến tự hồi quê
Minh Thanh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
26.11.11

TU

Điển trụ bộ đầu
Làm việc 24/24
Bị bắt niệm Phật
Buộc nhớ đỉnh đầu
Điển trên thượng đảnh
Chỉ có yêu thương
Chê ai điển tục
Giúp ai điển lên
Bây giờ chợt hiểu
Chẳng đại thi phi
Bao năm trì trệ
Xin chừa nói xấu
Rác mình lo dọn
Quay vô thanh lọc
Làm "Thằng chăn Trâu".

Kính bái

TPHCM, ngày 5-1-2012

Trọng-Nghĩa.

BỎ CÁI TA

Người sai biết mình sai là người trí
Người sai tưởng mình có trí lại càng sai hơn
Vô ngã là hạnh thánh nhơn
Chê thì không giận thua hơn không mừng
Bản ngã tà đạo lạc đường
Chê bai đủ thứ thấy thương kẻ khờ
Thức thời hóa giải bợn nhơ
Quê xưa chốn cũ đang chờ đàn con
Vía Hồn thanh nhẹ thon von
Về ngôi Thượng Đế, Cha con sum vầy
Làm Cha quyền phép la rầy
Nếu không đọa lạc Trần Hồng xót xa
Thật tu dẹp bỏ cái ta
Tiên Đông dân dốt độ tha phân hồn
Người tu học "Lẽ" ôn tồn
Bên Trên nhiều lẽ tu khôn về Trời.

Kính bái

Sài-Gòn, ngày 2-1-2012

Trọng Nghĩa (Pháp danh Huệ-Nhật)

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA

KHÓA SỐNG CHUNG "DUYÊN LÀNH " TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) NGÀY 2.06.2012 ĐẾN NGÀY 4.06.2012

Kính gửi quý đạo hữu,

Khóa Sống Chung “Quy Hội Duyên Lành” vào tháng 5 năm 2010 đã đem lại niềm vui và sự khích lệ lớn lao cho bạn đạo vùng Bắc California, với bao kỷ niệm thân thương, nhờ sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý bạn.

Nay Thiền-Viện Hai-Không lại có dịp tổ chức Khoá Sống Chung thường niên với chủ đề “Duyên Lành” trong dịp rằm tháng 4 âm lịch, vào đúng kỳ Lễ Phật Đản.

Vào đầu tháng 6, vùng Oroville bước sang mùa Xuân, khí hậu ôn hòa, cỏ cây xanh tươi, quý bạn sẽ có dịp tu học ngoài trời nơi hội trường rộng rãi, và hưởng không khí thanh nhẹ trong cảnh thiên nhiên của núi rừng. Quý bạn sẽ có dịp viếng thăm Cốc Thầy với rừng trúc xanh tươi, và từ tốn thả bộ trên đường niệm hành, vừa niệm Phật vừa ngắm xem các cánh hoa đại đang đua sắc dọc đường, nghe tiếng suối róc rách, đọc các bài thơ của Đức Phật Vĩ Kiên trên đường niệm hành, bình tâm niệm Phật để hòa tan tâm hồn với sự yên tĩnh của không gian...

Để tưởng nhớ Đức Thầy, BTC đã chọn đề tài Khóa Sống Chung “Duyên Lành” với 4 câu thơ của Đức Thầy như sau:

Duyên Lành

*Duyên lành Trời độ quý hơn vàng
Khai triển chính mình tự sống an
Duyên đạo tình đời trong tiến hóa
Thành tâm tu luyện độ các miền*

Vĩ Kiên

Vì phương tiện có giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để BTC có thời giờ sắp xếp chu đáo cho quý bạn.

Chân thành kính mời,

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Phiếu Ghi Danh

Khoá Sống Chung “Duyên Lành”
Tại Thiên-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA
2.06.2012 – 4.06.2012
(Xin điền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên: _____
Địa chỉ : _____
Thành Phố/ Tiểu Bang: _____ Zip code: _____ Quốc Gia: _____
Điện Thoại Nhà: _____ Điện thoại di động: _____ E-mail: _____
Nam [] Nữ [] Tuổi: _____
Thuộc Thiên Đường/ HAHVV : _____

1) Ghi danh ở Thiên-Viện Hai-Không

Lệ phí ăn ở tại Thiên Viện: tùy tâm và khả năng đóng góp của bạn đạo.

Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông báo cho BTC biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước cho bạn đạo.

2) Ghi danh ở Khách Sạn

Trong trường hợp b/đ muốn ở Khách Sạn Casino cách Thiên-Viện 20 phút lái xe, xin quý bạn liên lạc với ban ghi danh để chúng tôi tiện việc giúp đỡ.

Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 1 tháng 5 năm 2012 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.

Liên lạc Ban Ghi Danh :

Điện thư : ksctv00@gmail.com;

Điện thoại : (408) 937-1664 (Thu) hoặc (714) 598-7291 (Xuân Mai)

Địa chỉ gửi phiếu ghi danh (hoặc gửi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) :

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158

Phương tiện di chuyển

Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường **SACRAMENTO** International Airport (viết tắt **SMF**). Từ phi trường SMF đến Thiên-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường Sacramento (SMF) **trễ nhất là ngày 1 tháng 6 năm 2012**, để có thể tham gia buổi lễ khai mạc KSC vào ngày **2 tháng 6 năm 2012**.

Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển Vận:

Khởi hành từ phi trường	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến				
Đi				

Di chuyển xe hơi tự túc

Quý bạn sẽ nhận bảng hướng dẫn với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố Oroville.

Chương Trình KSC : Ngày 1.06.2012 : Đón bạn đạo lên Thiên Viện Hai-Không.

Ngày 2.06.2012 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1.

Ngày 3.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.

Ngày 4.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc.

Ngày 5.06.2012 : Bạn đạo ra về.